



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๓๓๒.๓๐๑ / ๗๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลบางระกำ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกหน่วย

ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity & Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment) MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนนั้น โรงพยาบาลบางระกำ ได้วางมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อใช้เป็นกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๕. มาตรการการรับของแถม
๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

ในการนี้ โรงพยาบาลบางระกำ ขอแจ้งให้บุคลากรในกลุ่มงาน/งานของท่านทราบ และถือปฏิบัติ ตามมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลบางระกำ (<http://www.bkhospital.go.th/bkh๒/>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(นายมนูญ เรืองหน่าย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน

(นายภูวดล พลพรรค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

หลักฐานการแจ้งเวียน

ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลบางระกำ MOIT. 13

ลำดับ	กลุ่มงาน	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น
1	กลุ่มงานการแพทย์	นายเจษฎา บุญญานุภาพพงศ์	
2	กลุ่มงานพันตกรรม	น.ส.รัตนา สิทธิปรีชาชาญ	Som 18/3/65
3	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	นายสมศักดิ์ วงศ์วาร	
4	กลุ่มงานการพยาบาล	นางเดือนรุ่ง อุ่นใจดี	
5	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	นางจารุวรรณ บุญวุฒิวิวัฒน์	
6	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์	นายเกิดชัย เครือยา	
7	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	นายอำนาจ ดั่งรอด	
8	กลุ่มงานรังสีวิทยา	น.ส.ศรินันท์ จันท์กล้า	
9	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	น.ส.จิราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล	
10	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	น.ส.อรวรรณ เงินชุ่ม	
11	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	น.ส.เพ็ญพร ตีมี	
12	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายมนูญ เรืองหน้าย	
13	เลขานุการ ผอ.รพ.บางระกำ	นายพงษ์พัศ สมัยธาตภาพงษ์	